

Số: /PGDDT

An Lão, ngày tháng 4 năm 2023

V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục
ATGT cho CBGVNV, học sinh trong dịp
nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-01/5
và du lịch hè 2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và
Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1104/SGDDT-GDTEX&ĐH ngày 25/4/2023 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao
thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-01/5
và cao điểm du lịch hè 2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường
Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện (sau đây
gọi là các cơ sở giáo dục) tăng cường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau
đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao
thông an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trong các
cuộc họp, bản tin phát thanh, các giờ hoạt động trải nghiệm, giáo dục tập thể đầu
tuần, cuối tuần.

2. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh
nghiêm túc thực hiện các nội dung đã ký cam kết khi tham gia giao thông: “Đã
uống rượu, bia- không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ
bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi
ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường
thủy”; không chở quá số người quy định của phương tiện tham gia giao thông;
Không sử dụng xe máy, xe điện khi chưa đủ tuổi sử dụng; thực hiện nghiêm các
quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

3. Các cơ sở giáo dục phối hợp với Công an xã/thị trấn, các lực lượng quản
lý, đảm bảo ATGT xử lý nghiêm, kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến
việc thực hiện quy định về ATGT của đơn vị mình. Các đơn vị tổ chức cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động du lịch đợt nghỉ lễ và nghỉ hè 2023,
thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn cho đoàn
khi tham gia giao thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai, nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ của đơn vị và nhập số liệu thống kê tình hình học sinh bị tai nạn giao thông quý I năm 2023 tại biểu trực tuyến trên Gmail của đơn vị trước 14h00' ngày 02/5/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Xuân Thạch